

ประเทศไทย: นำตัวผู้กระทำผิดที่ทำร้ายชาวบ้านในจังหวัดเลยเมื่อปี 2557 มาลงโทษ

องค์กรต่างๆ ร่วมกันเรียกร้องทางการให้รื้อฟื้นการสอบสวนเพื่อประกันให้เกิดการเยียวยาอย่างเป็นผล

(กรุงเทพฯ/เลย, 15 พฤษภาคม 2560)—ทางการไทยควรรื้อฟื้นการสอบสวน

และประกันให้มีการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ กรณีการโจมตีทำร้ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในจังหวัดเลยเมื่อปี 2557
ฟอร์ดีฟายไรต์ กลุ่มคนรักภัยบ้านเกิด และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนกล่าวในวันนี้

เมื่อปีที่แล้ว ทางการไทยสามารถระบุตัวและพิพากษาว่ามีผู้กระทำผิดเพียงสองคน
แม้จะมีการคาดการณ์ว่ามีผู้ชายสวมหน้ากากถึง 150 คนที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีทำร้ายชาวบ้านที่เกิดครบสามปีในวันนี้
โดยเป็นการทำร้ายชาวบ้านที่ประท้วงคัดค้านการทำเหมืองทองคำที่ยังเป็นข้อขัดแย้งกัน

“สามปีผ่านไป ความยุติธรรมยังไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกโจมตีทำร้ายที่จังหวัดเลย” เอมี สมิธ (Amy Smith)
ผู้อำนวยการบริหารฟอร์ดีฟายไรต์ กล่าว “ทางการไทยต้องรับผิดชอบนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ
และประกันให้เกิดการเยียวยาต่อผู้ที่ถูกทำร้ายระหว่างการโจมตีครั้งนั้น”

ช่วงค่ำวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ชายอย่างน้อย 150 คนพร้อมไม้กระบอง มีด และอาวุธปืน
ได้เข้าไปปิดล้อมและรุมทำร้ายชาวบ้านหลายสิบคนที่บ้านนาหนองบง จังหวัดเลย
กลุ่มชายไม่ทราบฝ่ายนี้ยังได้ควบคุมตัวและบังคับให้ชาวบ้านนอนคว่ำหน้าลงกับพื้นพร้อมกับเอามือ ไขว่หลังเป็นเวลาหลาย
ชั่วโมง มีการรุมซ้อมและทำร้ายชาวบ้านอีกหลายสิบคนด้วย

ผู้ที่ถูกทำร้ายจำนวนมากเป็นสมาชิกของกลุ่มคนรักภัยบ้านเกิด ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนที่รวมตัวกัน
และมีบทบาทอย่างเข้มแข็งในการประท้วงการทำเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่
ชาวบ้านกล่าวหาว่าการทำเหมืองทองคำที่ยังเป็นข้อขัดแย้งกันนี้ ทำให้เกิดการปนเปื้อนในแม่น้ำ ในพื้นดิน
และแหล่งน้ำใต้ดิน

และกลุ่มคนรักภัยบ้านเกิดได้เรียกร้องให้มีการเยียวยาชดเชยต่อผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจ
ากกิจการเหมืองแร่ การโจมตีทำร้ายชาวบ้านเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับปฏิบัติการของกลุ่มคนรักภัยบ้านเกิดต่อการทำเหมืองทองคำ ทางองค์กรร่วมกล่าว
ในระหว่างการโจมตีทำร้าย ชาวบ้านสังเกตเห็นรถบรรทุกขนแร่ออกไปจากเหมืองแห่งเดียวกันและออกไปจากหมู่บ้าน

ในเวลาต่อมา ทางการไทยได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อชาวบ้าน 22 คน
ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

เนื่องจากได้ปิดกั้นถนนทางเข้าสู่เหมืองแร่เป็นเวลาหลายเดือนก่อนจะเกิดการโจมตีทำร้ายขึ้นมา บริษัท หุ่นยนต์ จำกัด
ซึ่งเป็นเจ้าของเหมืองแร่ยังได้ฟ้องคดีทั้งแพ่งและอาญา 19 คดีต่อชาวบ้านในจังหวัดเลย

รวมทั้ง [ความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญาต่อเด็กนักเรียนหญิงอายุ 15 ปี](#)

“ชุมชนของเรายังไม่ได้รับความเป็นธรรม เราถูกทำร้ายเพราะต้องการปกป้องชุมชนของเรา
และมีคนร้ายเพียงสองคนที่ถูกลงโทษ” นางวิרון จุริไชยวัฒน์ แกนนำกลุ่มคนรักภัยบ้านเกิดกล่าว
“โทษที่พวกเขาได้รับก็ไม่ได้อัดส่วนกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น”

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลจังหวัดเลยตัดสินว่าเจ้าหน้าที่ทหารสองนายคือ พันโทปรมินทร์ ป้อมนาค
และพลโทปรเมศร์ ป้อมนาคซึ่งเกษียณราชการแล้ว [มีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย](#) กักขังหน่วงเหนี่ยว
และการใช้อาวุธปืนโดยไม่จำเป็นในที่สาธารณะ เกี่ยวเนื่องกับการโจมตีทำร้ายที่บ้านนาหนองบง
ศาลตัดสินให้พวกเขาปรับโทษจำคุกเป็นเวลาสามปีและสองปีตามลำดับ
และสั่งให้จ่ายค่าชดเชยต่อชาวบ้านแก่คนเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 2,600-25,000 บาท

ปัจจุบันบุคคลทั้งสองได้รับการประกันตัวออกไประหว่างที่คดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์
ทางการไม่ได้ระบุตัวหรือแจ้งข้อหาต่อคนร้ายคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีครั้งนี้

ทางการไทยควรดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ให้มีการสอบสวนอย่างรอบด้านต่อการโจมตีทำร้ายที่เกิดขึ้นในจังหวัดเลย ให้นำตัวผู้กระทำผิดทุกคนมาลงโทษ
และประกันให้เกิดการเยียวยาอย่างเป็นผลต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อถูกทำร้าย พอร์ดีฟายไรต์ กลุ่มคนรักบ้านเกิด
และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนกล่าว

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) และปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Declaration on Human Rights Defenders) กลุ่มคนรักบ้านเกิดที่ทำงานในบริบทดังกล่าว รวมทั้งคุ้มครองสิทธิในการสมาคม
การชุมนุมอย่างสงบ และเสรีภาพในการแสดงออก ข้อ 12 ของปฏิญญากำหนดให้รัฐต่าง ๆ ประกันให้มีการคุ้มครอง
“เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้ การเลือกปฏิบัติทั้งในทางนิรโทษหรือพหุนัย การสร้างแรงกดดัน
หรือการปฏิบัติตามอำเภอใจใด ๆ อันเป็นผลมาจาก” “การใช้สิทธิเหล่านี้ต้องชอบธรรม” ข้อ 2(3) ของกติกา ICCPR
ยังประกันสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาอย่างเป็นผลสำหรับบุคคลทุกคนที่ถูกละเมิดสิทธิ

ในระหว่างการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามวาระ (Universal Periodic Review) ของประเทศไทย
ซึ่งเป็นกระบวนการของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีการพิจารณาสถิติด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐภาคี
193 ประเทศตามวาระ กรณีการพิจารณาของไทยเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559

[รัฐบาลไทยได้ประกาศยอมรับข้อเสนอแนะจากรัฐภาคีสหประชาชาติหกแห่ง](#) เพื่อทำการสอบสวนรายงานว่ามีการข่มขู่
คุกคาม และทำร้ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และประกันให้เกิดความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานของผู้ชำนาญการอิสระที่ดูแลการปฏิบัติตามกติกา
ICCPR ของรัฐภาคีต่าง ๆ ได้เน้นย้ำข้อเสนอแนะของคนในระหว่างการ[พิจารณาการปฏิบัติตามกติกา ICCPR](#)

[ของประเทศไทย](#) เมื่อเดือนมีนาคม 2560 และเรียกร้องให้รัฐบาลไทย “ประกันว่าจะมีการสอบสวนโดยพลัน อย่างไม่ลำเอียง
และอย่างรอบด้านต่อข้อกล่าวหาทั้งปวง [เกี่ยวกับการปฏิบัติที่โหดร้ายต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน]” และ

“จะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด และมีการกำหนดโทษอย่างเหมาะสม” และ “ผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยาอย่างเต็มที่”

“การจัดให้มีการสอบสวนอย่างรอบด้านต่อกรณีการโจมตีทำร้ายเมื่อปี 2557

จะเป็นการพิสูจน์ต่อประชาคมนานาชาติว่า รัฐบาลไทยมีความจริงใจต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนและการรับผิดชอบ” ส.รัตนมณี
พลกล้า ผู้ประสานงานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน องค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร

ซึ่งให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยไม่คิดมูลค่ากับชาวบ้านที่จังหวัดเลยกล่าว

“การทำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบของการทำงานเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเลยและตลอด
ทั่วประเทศไทย เป็นงานที่จะต้องได้รับการคุ้มครอง”